

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ 04025/ 1236



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

22 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

อ้างอิง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด่วนที่สุด ศธ 04025/720 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. บัญชีจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1	ชุด
	2. บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเกินวงเงินที่ควรจะได้รับ	จำนวน	1	ชุด
	3. บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์	จำนวน	1	ชุด
	4. บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้จัดสรรงบประมาณ กรณียุบเลิกสถานศึกษา	จำนวน	1	ชุด
	5. แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ	จำนวน	1	ไฟล์

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%) สำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน โดยได้จัดสรรให้ตามงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคงเหลือ และจะจัดสรรให้ครบตามจำนวนนักเรียน เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ สำหรับการจัดซื้อหนังสือเรียนในครั้งนี้นำดำเนินการจัดซื้อให้ครบรายวิชาพื้นฐาน ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้นักเรียนครบทุกคน ในการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณยังไม่ครบตามวงเงินงบประมาณรายการค่าหนังสือเรียน ให้โรงเรียนยืมเงินจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นลำดับแรกก่อน หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากค่าจัดการเรียนการสอนเป็นลำดับถัดไป และเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมครบจำนวนนักเรียนจริงให้ส่งใช้คืนรายการเดิม งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสามารถถวายเป็นระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นได้ สำหรับโรงเรียน

/ ที่ได้รับจัดสรร...

ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกินวงเงินที่ควรได้รับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะทำการทักลบบรายการดังกล่าวในภาคเรียนที่ 1/2564 (30%) จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการบริหารงบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเย็น ไหว่สงคราม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร 08 3667 9168

โทรสาร 0-4323-6530